



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการสรรหาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้เปิดรับสมัครเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมัครใจ ครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีความสมัครใจไม่ครบ แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และสัญญาจ้างนั้นเป็นอันยกเลิก

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางจะแจ้งผ่านผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับการแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลำดับที่ ๑ ทุกตำแหน่งทุกอัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จำดำเนินการเรียกเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ณ งานกาชาดหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับ ที่	รหัส ประจำตัวสอบ	สังกัด/ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	
๑	๐๐๖	นายศุภชัย แก้วกันยา	อบต.ป่าซาง จะดำเนินการจ้างผู้ผ่าน การเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบ ซึ่ง อบต. ป่าซาง จะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป
๒	๐๐๑	นายจำเริญ ประกันทะ	
๓	๐๐๔	นายเหลี่ยม ศรีพรม	

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง

ลำดับ ที่	รหัส ประจำตัวสอบ	สังกัด/ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
		ตำแหน่งภารโรง	
๑	๐๐๒	นายปัญญา แสงศักดิ์	อบต.ป่าซาง จะดำเนินการจ้างผู้ผ่าน การเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบ ซึ่ง อบต.ป่าซาง จะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ ทราบต่อไป
๒	๐๐๑	นายสิงห์ชัย นันทะเสน	
๓	๐๐๔	นายนรินทร์ หลวงตา	
๔	๐๐๓	นายวัฒนนุกร สิทธิสงคราม	